
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๙ 

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๐  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๗  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๕  คน (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

 
เรื่องท่ีพิจารณา  

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก ากับ 
๑. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
๒. กรมการจัดหางาน 
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๔. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๕. ส านักงานประกันสังคม 
๖. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และ
หน่วยงานในก ากับ 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๒. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ส าหรับกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   
๓. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
๔. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส าหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
๕. สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน) 
๖. การเคหะแห่งชาติ  
๗. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๘. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก 
๙. กรมกิจการผู้สูงอายุ 
๑๐. กรมกิจการผู้สูงอายุ ส าหรับกองทุนผู้สูงอายุ  
๑๑. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
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๑๒. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 ส าหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑๓. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 

ผลการพิจารณา 

กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    ๔๕๗,๗๘๑,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประสบกับปัญหาอัตราการเกิดต่ า 
กระทรวงแรงงานจะมีแนวทางการท างานในเชิงนโยบายอย่างไร เพ่ือให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุตามความ
เหมาะสมและไม่เป็นภาระของครอบครัว 

- ปัจจุบันปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมายยังไม่ได้รับการแก้ไขในเชิงโครงสร้าง แต่กระทรวง
แรงงานตั้งงบประมาณส าหรับโครงศูนย์แรงงานประมง จ านวน ๑๒ ,๐๒๒ ,๘๐๐ บาท โดยไม่ได้ระบุ
รายละเอียดว่าจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานอธิบายถึงเหตุผล
และความจ าเป็นของการตั้งงบประมาณตามรายการข้างต้น 

- ภายหลังประเทศไทยได้เริ่ม ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบียในทุกด้าน จึงขอสอบถามว่าในมิติของแรงงาน ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีความต้องการ
แรงงานไทยในด้านใดบ้าง และกระทรวงแรงงานจะทยอยส่งแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการไปได้เมื่อใด 

- ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วางกรอบนโยบายเกี่ยวกับพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างไร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางของผู้ประกอบการที่จะน าระบบปัญญาประดิษฐ์ทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์ 
มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

- ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีนโยบายเพ่ือสร้างสวัสดิการให้กับแรงงานนอกระบบ 
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างไร โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายเพ่ือกลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเภทนี้ สามารถ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรองกับนายจ้าง 

- ปัจจุบันเกิดสถานการณ์คนไทยลักลอบเข้าไปท างานที่ประเทศเกาหลีใต้โดยไม่ถูกกฎหมาย 
จนส่งผลให้ถูกจ้างงานโดยไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงขอสอบถามว่ากระทรวงแรงงาน  
มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ความส าคัญกับปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ของประเทศไทย โดยอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายเพ่ือรองรับ ซึ่งจะน าไปสู่การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุและ
แรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ 

- ปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมายได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ดีขึ้นตามล าดับภายใต้ 
การบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน โดยภาพรวมพบว่าเกือบทั้งหมดผู้ใช้แรงงานในภาคนี้เป็นคนต่างด้าว
ที่ถูกจ้างงานตามกฎหมาย 
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- การส่งแรงงานไทยไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รัฐบาลของทั้งประเทศได้ลงนาม
ข้อตกลงร่วมกันแล้ว คาดว่าในเร็ว ๆ นี้แรงงานไทยจะสามารถทยอยเดินทางไปท างานประเทศดังกล่าวได้ 
ขณะที่ภาพรวมของความต้องการแรงงานในประเทศตะวันออกกลางนั้นพบว่า  หลายประเทศในภูมิภาค
ดังกล่าวต้องการแรงงานจากประเทศอินเดียและปากีสถาน เนื่องจาก มีต้นทุนค่าแรงต่ า อย่างไรก็ดี แรงงานที่
มีทักษะด้านอุตสาหกรรมผลิตน้ ามันยังคงเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 

- กรณีคนไทยลักลอบท างานในประเทศเกาหลีใต้ไม่ถูกกฎหมาย กระทรวงแรงงานท างาน
ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น ส่วนความ
เป็นไปได้ในการท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องท างานกับประสานงานกับ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ของประเทศเกาหลีใต้ต่อไป โดยขณะนี้พบว่าประเทศเกาหลีใต้เผชิญกับปัญหา  
ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตรและการต่อเรือเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นโอกาสได้รับการจ้างงานในอนาคต 

- กรณีจ านวนแรงงานที่อยู่นอกประเทศ ๒๒๖,๐๐๐ คน หน่วยงานแจ้งข้อมูลการน าส่ง
รายได้เข้าประเทศ จ านวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงสามารถส่งรายได้เข้าประเทศ จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  

 - กรณีการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวสามารถเลือกช่องทางการเข้ารับการรักษาตาม
มาตรา ๓๓ หรือ การประกันสุขภาพ 

 - กรณีคนต่างด้าวเข้าประเทศแย่งอาชีพของประชาชน และปัญหาการเลือกงานนั้น  
ต้องพิจารณาหลักสูตรของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต้องขอความ
ร่วมมือสถานศึกษาการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับตลาด 

 - กรณี พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับสมัครนักศึกษาจบปริญญาตรีปฏิบั ติหน้าที่
อาสาสมัครแรงงานเพ่ือประสานงานระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพ้ืนที่  ๑ ต าบล ๑ เจ้าหน้าที่ ได้รับ
ค่าตอบแทน ๖๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดมีอาสาสมัคร จ านวน ๕ หน่วยงาน  

 - กรณีคนต่างด้าวถูกตรวจสอบเมื่อเข้าสู่สถานประกอบการหากพบเห็นที่อ่ืนไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายความม่ันคง สถานะของคนต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราวไม่ได้รับสัญชาติ ยกเว้น
ได้รับสัญชาติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญชาติ 

- กรณีสถานประกอบการที่มีจ านวนลูกจ้างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป ต้องมีการจ้างงาน 
ผู้พิการ จ านวน ๑ คน สร้างรายได้ให้กับผู้พิการและลดภาระให้กับครอบครัว  

 - กรณีการแก้ปัญหาการว่างงานส าหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้าง สามารถได้รับการชดเชยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และสิทธิตามหลักประสังคม จ านวน ๓ เดือน  

 - หน่วยงานได้ส่งเสริมตลาดอาชีพ ท าให้สามารถเกิดการจ้างแรงงาน และการพบกันระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรมีแนวทางการท างานในระดับนโยบายเพ่ือคุ้มครอง

แรงงานผู้หญิงที่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ภายหลังเกิดกรณีต้องออกจากงานเนื่องจากตั้ งครรภ์ หากไม่
ก าหนดให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขในระดับนโยบายอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะเป็นก าลังการผลิตของประเทศไทยในระยะยาว 

- ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรน าตัวชี้วัดที่ เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ก าหนด
ความส าเร็จในการท างานด้วย เช่น การก าหนดความส าเร็จที่มีผลต่อการลดความเหลื่อมล้ าของผู้ใช้แรงงาน 
เป็นต้น โดยไม่ควรให้ส าคัญกับความส าเร็จในเชิงปริมาณเท่านั้น  
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- ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรท างานในเชิงนโยบายเพ่ือรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจทางด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ จ้างแรงงานผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นการท างาน 
ที่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

- ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายหรือ
เงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานคุณภาพจากต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย เพ่ือให้
เกดิการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะในระยะยาว 

- ควรจัดท าหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับประชาชนที่มีความสนใจประกอบอาชีพที่ประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ส่งเอกสารจ านวนตัวเลขของแรงงานที่เข้าประเทศไทยไม่ถูก และผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวของกระทรวงแรงงาน 
 

กรมการจัดหางาน      ๓๘๔,๑๙๕,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมการจัดหางานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีที่กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ามีผู้ว่างงานในอัตราประมาณ ร้อยละ ๑.๕ ถือว่าต่ ากว่า
ความเป็นจริงหรือไม่ เพราะการที่กระทรวงแรงงานก าหนดนิยามความหมายของผู้มีงานท า คือ บุคคลที่มีเวลา
ท างานไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ อาจจะไม่สะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริง จึงต้องการทราบถึงวิธีการ
ส ารวจคนว่างงานของกระทรวงแรงงาน 

- นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด ๒๐๑๙ ส่งผลให้แรงงานที่ตกงานอพยพ
ย้ายถิ่นฐานกลับภูมิล าเนาหรือต่างประเทศจ านวนมาก แต่ปัจจุบันเริ่มขาดแคลนแรงงานภาคบริการ ภายหลัง
เริ่มเปิดประเทศ จึงต้องการทราบว่าจะมีแนวทางให้ผู้ประกอบการและแรงงานมีโอกาสพบกันเพ่ือเกิดการจ้าง
งานให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเป็นความต้องการของ
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันมีต าแหน่งงานว่างประมาณ ๓๐๐ ,๐๐๐ อัตรา แต่สาเหตุที่ เกิดการว่างงาน 

ในภาพรวมพบว่ามาจากทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการท างานให้ตรงกับความต้องการ และบางส่วนเป็น
เจ้าของกิจการเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างเป็นอิสระ  

- กรณีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Job Fair จ านวน ๕ แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก ภายใต้งบประมาณ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

- กรณีรายได้ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย (กัมพูชา เมียนมาร ์
ลาว) ณ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จ านวน ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท  

- กรณีการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๔ สัญชาติ (กัมพูชา 
เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม) ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มติคณะรัฐมนตรีเปิดให้เข้ามาลงทะเบียน 
คนต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย 



๕ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด ๒๐๑๙ ส่งผลให้แรงงานที่ตกงานอพยพ

ย้ายถิ่นฐานกลับภูมิล าเนาหรือต่างประเทศจ านวนมาก แม้ปัจจุบันจะเริ่มเปิดประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
รวมทั้งผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานจ านวนมาก แต่ไม่สามารถน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ ได้
เนื่องจาก รัฐบาลก าหนดเงื่อนไขด้านสาธารณสุขกับแรงงานต่างชาติเข้มงวด ดังนั้น ควรพิจารณาลดเงื่อนไข  
ที่ไม่มีความจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมโอกาสการจ้างงาน 

- ควรก าหนดหลักสูตรการประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้ที่สนใจ 

 - ควรจัดหลักสูตรพยาบาล เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
และส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ต่างประเทศ 

 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน      ๖๗๑,๖๙๐,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมพัฒนาฝีมือแรงงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดสมัยใหม่อย่างไร เนื่องจากการจัดฝึกอบรมอาชีพที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันอาจท าให้แรงงานไม่มี
ทักษะที่ดีพอต่อการได้รับการจ้างงาน 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 
ยุค ๔.๐ (Gig Worker) วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดถึงวิธีการด าเนินโครงการ  
จึงต้องการให้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามรายการดังกล่าว 

- กรณีการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานฝีมือบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมฝึกอาชีพ
ให้กับทหารเกณฑ์ 

 - ขอทราบแนวทางการเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (UP Skill) 
เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพ และเป้าหมายด าเนินการ ๑,๕๒๐ คน  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ท าความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทุกสถาบัน โดยก าหนดเป้าหมายสร้างศูนย์
เรียนรู้และทดสอบฝีมือแรงงาน และเกิดการจ้างงานให้เร็วที่สุดทันทีที่ส าเร็จการศึกษา 

- การตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) 
วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาฝีมือและเพ่ิมทักษะแรงงานประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน 
ครอบคลุมความต้องการของตลาดแรงงานใน ๘ ด้าน ได้แก่ ๑. อุตสาหกรรมยานยนต์ ๒. การเกษตร  
๓. การก่อสร้าง ๔. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ๕. การไฟฟ้า ๖. งานศิลป์ ๗. ภาคการ
ท่องเที่ยว และ ๘. งานเชื่อม  

- กรณีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน ๒๑ แห่งทั่วประเทศ ด าเนินการพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบการสามารถเข้ารับท างานได้ทันที 

 
 



๖ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก าหนดเป้าหมายจ านวนแรงงานที่จะได้รับการพัฒนาทักษะน้อย

เกินไป เนื่องจากปัจจุบันประเทศก าลังอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ภายหลังการระบาดของโรคโควิด  ๒๐๑๙ 
ดังนั้น ควรปรับปรุงเป้าหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความต้องการแรงงาน  
ของผู้ประกอบการในประเทศต่อไป 

- การตั้งงบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังขาดความชัดเจน ควรตั้งงบประมาณเพ่ือ
รองรับกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือไม่ ดังนั้น ปีงบประมาณถัดไปควรเพ่ิม
สัดส่วนของงบประมาณให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพ่ือรองรับการจ้างงาน
ผู้สูงอายุในอนาคต 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้มีความ
สอดคล้องกันในเชิงสัดส่วนและปริมาณ เนื่องจากปี ๒๕๖๕ ได้ก าหนดเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ คิดเป็น ๓๓,๐๙๔ คน แต่ปี ๒๕๖๖ ก าหนดเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ คิดเป็น ๑๖,๖๕๐ คน ซึ่งเป็นการก าหนดตัวเลขที่ขาดความสอดคล้องกัน 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรให้ความส าคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา
เพ่ือให้เปิดโอกาสนักเรียนมีโอกาสได้เข้าฝึกงานและพัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็น 
การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับแรงงานที่มีทักษะโดยตรง อันจะน าไปสู่การจ้างงานต่อไป 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบริการ
จ านวนมาก ๙๙ ,๗๖๗ ,๘๐๐  บาท โดยไม่ ได้น าเสนอรายละเอียดให้กับคณะกรรมาธิการ ดั งนั้ น  
ในปีงบประมาณถัดไปควรน าเสนอรายละเอียดการใช้งบประมาณเพ่ือประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่ามีรายการค่าใช้จ่ายใดบ้างที่มีความจ าเป็นหรือไม่มีความจ าเป็น 

 ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา   
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่  ประเด็นค่าใช้จ่าย 

ในการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) วงเงินงบประมาณ ๒๑๐ ล้านบาท  
กรณีการอบรมมีค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ค่าอบรม จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุครุภัณฑ์ จ านวน 
๔,๐๐๐ บาท เป็นการหลีกเลี่ยงไม่แสดงรายการจัดซื้อถึง ๒ ใน ๓ หรือจ านวนเงิน ๑๔๐ ล้านบาทหรือไม่  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  ขอเอกสารรายละเอียด 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ และความคืบหน้า  
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     ๒๕๙,๕๕๑,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาและผลกระทบการใช้กัญชาในสถานประกอบการ 
 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาผู้ใช้แรงงงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องลางานจ านวน

หลายวันไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันลา 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างอย่างไร 
 



๗ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มลดลง จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ กว่าคน ๖.๔๓ ล้านคน ลดลงจาก 

ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๔ ล้านบาท ปรับลดค่าเป้าหมาย 
 - กรณีพืชกัญชาได้จัดท าหนังสือขอความร่วมมือนายจ้างของสถานประกอบการควบคุม 

การใช้กัญชาในสถานประกอบการ สอดคล้องกับหนังสือของกระทรวงสาธารณะสุข ห้ามใช้กัญชาระหว่าง 
การท างาน  

 - กรณีลูกจ้างที่ลาป่วยเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถใช้สิทธิลาป่วย
จ านวนไม่เกิน ๓๐ วัน พร้อมมีใบรับรองแพทย์ท าให้ไม่ต้องถูกหักค่าตอบแทน ตามสิทธิประโยชน์ 
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

 - กรณีการแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบ เช่น Rider Free lace เพ่ิมจ านวนสูงขึ้น และตาม 
Platform ด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติแรงงานนอกระบบแห่งชาติขึ้นเพ่ือช่วยเหลือสิทธิประโยชน์  
ด้านต่าง ๆ ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และส่งเรื่องให้กับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณารายมาตรา  

 - การแก้ปัญหานายจ้างจัดท าสัญญาเอาเปรียบลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ เชิญคู่สัญญา
มาเจรจาเพ่ือหาทางออกและเกิดความเป็นธรรมกับลูกจ้างมากที่สุด  และสัญญาจ้างแรงงานอิสระที่ถูกเอา
เปรียบได้มีการควบคุมและติดตามและให้ความคุ้มครองผู้ที่ท างานอิสระ กรณี  Rider ของแอปต่าง ๆ ยังไม่มี
ฐานะเป็นลูกจ้างถูกจัดจ้างในรูปแบบสัญญาส าเร็จรูป จึงต้องขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง  

 - กรณีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบัน ๙๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ 
๘๗.๙๘  

 - กรณีกองถ่ายท าภาพยนตร์มีการจ้างงานลูกจ้างแบบชั่วคราว เนื่องจากการถ่ายท า
ภาพยนตร์ระยะเวลาอันสั้น 

 - แนวทางการเฝ้าระวังการเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ต้องได้รับ
ค่าชดเชยตามอายุงานและอัตราค่าจ้างงวดสุดท้าย และการบอกกล่าวเลิกจ้างล่วงหน้า 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 

 ๑. ตัวชี้วัดและสัมฤทธิ์ของงบประมาณ จ านวน ๑๐๔ ล้านบาท แบ่งออกได้เป็นเชิงปริมาณ 
จ านวน ๑.๒ ล้านบาท ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ และเชิงคุณภาพของสถานประกอบการสูงกว่าร้อยละ ๙๐  

 ๒. การบริหารแรงงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ( ILO) หรือไม่ จุดบกพร่องด้านใดที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการและขอทราบผลการด าเนินการไปแล้ว 

 ๓. ขอทราบแนวทางการส่งเสริมอาชีพอิสระและความปลอดภัยในการท างาน 
 ๔. ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ  เช่น สัญญาไม่มี

ความชัดเจน เป็นสัญญาจ้างเหมา 
 ๕. ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุของกองถ่าย และขอข้อมูลประสบ

อุบัติเหตุย้อนหลัง ๕ ปี สอดคล้องกับตัวชี้วัด รอ้ยละ ๕.๘  
 
 
 
 
 



๘ 
 

ส านักงานประกันสังคม      ๔๘,๕๑๔,๑๖๒,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานประกันสังคมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบรายละเอียดรายงานงบการเงิน กรณีข้อความหมายเหตุระบุว่า ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากเดิมท่ีลงบัญชีไว้ และในอนาคตมีแนวทางได้ก าไรหรือไม่  

 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการคัดกรองผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตน
ภายในประเทศกับคนต่างด้าวอย่างไร 

 - กรณีกองทุนประสังคมเริ่มช าระให้กับผู้ประกันตนที่มีอายุเกิน ๕๕ ปี ที่มีสิทธิได้รับบ านาญ 
ขอทราบงบประมาณของกองทุนเพียงพอกับการช าระให้กับผู้ประกันตนหรือไม่ และงบประมาณท่ีใช้แก้ปัญหา
ผู้ประกันตนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับการเกษียณอายุ ๕๕ ปี งบประมาณเพียงพอหรือไม่  

 - ขอทราบรายละเอียดจ านวนวงเงินงบประมาณท่ีรัฐบาลค้างช าระกองทุนประกันสังคม 
 - กรณีแนวทางการเตรียมความพร้อมการเพ่ิมค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และการขยายการ

เกษียณอายุ ๕๕ ปี เริ่มด าเนินการเมื่อใด 
 - กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคมแก้ไขเพ่ิมเติม ให้สามารถขอรับเงินคืน  

ขอกู้เงิน หรือใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน และการเตรียมความพร้อมรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงาน 
นอกระบบ  

 - ขอทราบรายละเอียดจ านวนงบประมาณส าหรับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ จ านวน 
๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ มาจากพระราชบัญญัติที่อยู่ในภารกิจจ านวน ๗ ฉบับ  

ที่มีรูปแบบไตรภาคี  (องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และหน่วยงานราชการ) และคณะท างานตาม
พระราชบัญญัติ 

 - แนวทางการดึงภาคเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคม ตามมาตรา ๔๐ เพ่ือให้เข้าถึงระบบ
การรักษาที่ได้รับมาตรฐานเช่นเดียวกับประเภทอ่ืน ๆ  

 - กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานประกันสังคมต้องยื่นเรื่องขอเบิกกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลท าให้เกิดความล่าช้าด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณส าหรับสถานพยาบาลเอกชน จ านวน ๓๗๘ ล้านบาท  

 - กรณีค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๗๕,๐๐๐  
ล้านบาท และจ านวนงบประมาณของกองทุน จ านวน ๒ ล้านล้านบาท เพียงพอรองรับกับการดูแลผู้ประกันตน
มีฐานะที่มั่นคง และมีแผนงานการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับกองทุนแบบกระจายความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้น ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ จ านวน ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท  

 - กรณีรัฐบาลค้างช าระการน าเงินส่งเข้ากองทุนประกันสังคม จ านวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท  
 - ด าเนินการพัฒนาคลินิกเอกชน ๒๐๐ แห่ง ในพ้ืนที่เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร สามารถ

ให้บริการผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิของที่ตนมีสิทธิ 
- กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ประกันตนที่เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ ๒๐๐ จึงขอรับงบประมาณเพ่ิมเติม  



๙ 
 

- กรณีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (แก้ไขเพ่ิมเติม) อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและจัดท ากฎหมายลูก จ านวน ๑๕ ฉบับ เรื่อง หลักประกันการกู้ยืมเงิน 
การขอคืนเงิน บางส่วนหรือท้ังหมด  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรน าเกษตรกรที่อยู่ในภาคเกษตรเข้าสู่ระบบประกันสังคมสามารถเพ่ิม

สวัสดิการให้กับเกษตรกร  
 - หน่วยงานควรปกป้องและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจากผู้ประกอบการ 
 - หน่วยงานควรบูรการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถึงแนวทางการเบิก

งบประมาณลดความซ้ าซ้อนของภารกิจในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 - หน่วยงานควรส่งเสริมผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยเข้าถึงสิทธิการรักษาทางการแพทย์ สามารถ

เข้ารับการรักษาท่ีไหนก็ได ้
- หน่วยงานควรจัดท าตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  

 ๑. รายละเอียดประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
ผู้ประกันตนที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 

 ๒. ขอทราบแนวทางผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบการออมแห่งชาติหรือเป็น
ผู้ประกันตน ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา ๔๐  

 ๓. ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณของกองทุนประกันสังคมที่มีผู้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมเพ่ิมข้ึน จ านวน ๑๐.๘ ล้านคน ร้อยละ ๒๐๐ จากปี ๒๕๖๔  

- นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอเอกสารผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับสถานพยาบาลเอกชนที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ของปี ๒๕๖๔ 
และปี ๒๕๖๕ และขอทราบหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

- นายสงวน  พงษ์มณี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสอง ขอทราบแนวทาง 
การช่วยเหลือผู้ประกอบการนายจ้างและลูกจ้างในพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูนไม่มีสถานพยาบาล
ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ๒๑,๐๓๘,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบหลักเกณฑ์การคิดผลสัมฤทธิ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและประหยัดงบประมาณ

จ านวน ๔๘๒ ล้านบาท และ ๕๐๖ ล้านบาท  
 - ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรสูงจ านวน ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด จ านวน ๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ ล้านบาท ขอทราบจ านวน
บุคลากร ไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 



๑๐ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีหลักเกณฑ์การคิดผลสัมฤทธิ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๓  

 - สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  (องค์การ
มหาชน) เดิมสังกัดกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ สาเหตุที่แยกออกมาเป็นองค์การมหาชนเพ่ือท างาน
ด้านวิชาการ 

 - กรณี งบบุคลากรไม่ เกิน  ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอดคล้องแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงิน
ประจ าปีซึ่งมีที่มาของเงิน เช่น เงินอุดหนุนประจ าปี เงินทุนสะสม และเงินรายได้ ซึ่งผ่านการพิจารณา  
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรก าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต้องไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ขอรับการ

จัดสรร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอดคล้องแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน  

 - ควรฝึกอบรมการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้หรือสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับบุคลากร
ในโรงงาน  

 - ควรมีมาตรการดูแลผู้ประกันคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกสถานประกอบการประสบอุบัติเหตุ 
 - ควรส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยบุคลากรในสถานประกอบการใช้ความระมัดระวังในการ

ท างานใหม้ากขึ้น ช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท างาน 

ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ประเด็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากรต้องไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอดคล้องแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณ
ขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคระกรรมการองค์การมหาชน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่ สิบสี่ ขอเอกสารเกี่ยวกับ

แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คระกรรมการองค์การมหาชน   
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ผลการพิจารณา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์   ๖๐๔,๒๐๔,๗๐๐  บาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ส าหรับกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์    ๒๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                -              บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
และส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส าหรับกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ตามวิสัยทัศน์ในการเสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย แสดงความ

คิดเห็นว่าหน่วยงานต้องขยายกลุ่มในการด าเนินการ  โดยให้มีการหาช่องทางในการขยายประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 - ในการสร้างศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของสถาบันเพ่ือคุ้มครองความมั่นคง 
ของมนุษย์ขอทราบฐานข้อมูลของกลุ่มคนในทุกช่วงวัย และการจัดระบบฐานข้อมูลคนไร้ที่พ่ึง ผู้อยู่ในฐานะ
ยากล าบาก กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้พิการ โดยจะด าเนินการให้เป็นศูนย์ข้อมูลรวมและบูรณาการข้อมูลจาก  
ทุกหน่วยงานได้อย่างไร 

 - ขอทราบข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่ มต่ าง  ๆ มี เป้ าหมายจ านวนกี่ ราย  
และมีจ านวนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าใด และมีแนวทางในการพัฒนาส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือไม่ อย่างไร 

 - สอบถามความหมายของสถาบันครอบครัวตามพันธะกิจของหน่วยงานคืออะไร และ 
มีแนวทางกลไกในการท าให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งอย่างไร และในโครงการให้เงินอุดหนุนกับเด็กแรกเกิด
เป็นจ านวนเท่าใดต่อปี หลักเกณฑ์อย่างไร และมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ ในพันธกิจการพัฒนาความ
ร่วมมือถือเป็นเรื่องส าคัญ โดยมีกลไกการด าเนินการเรื่องสถาบันครอบครัวในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ต้องมีการเชื่อมโยงกับภาคีความร่วมมือและเชื่อมโยงกับส่วนท้องถิ่นในการสร้าง
สถาบันครอบครัวจึงขอทราบว่าศูนย์พัฒนาครอบครัวมีจ านวนเท่าใด 

 - กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์งบประมาณ จ านวน ๒๐ ล้านบาท มีความ
แตกต่างอย่างไรกับการด าเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเป็นโครงการที่สร้างความตระหนักรู้และป้องกันการค้ามนุษย์  และมีการ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายเช่นเดียวกัน และในการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือการป้องกันการค้ามนุษย์ จ านวน ๑๔ ล้านบาท ขอทราบมีแนวทางด าเนินการอย่างไร 

 - ในศูนย์ช่วยเหลือสังคมกลุ่มเปราะบาง จ านวน ๗,๑๔๘ ศูนย์ สอบถามว่ามีการบูรณาการ
ช่วยเหลืออย่างไรและด าเนินการกับกลุ่มใด  

 - กรณีที่หน่วยงานมีหลายกองทุนขอทราบว่าแต่ละกองทุนมีกฎหมายรองรับเหมือนกัน
หรือไม่ กระบวนการบริหารจัดการและการตรวจสอบเป็นอย่างไร และต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก ากับ
ด้านการเงิน และจะสามารถขอรับจัดสรรงบกลางเพ่ือท าวิจัยการบริหารกองทุน การสะสมทุน การตรวจสอบ
ได้หรือไม ่
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 - ขอทราบหลักเกณฑ์ในการให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และมีการให้เงิน
อุดหนุนกับเด็กแรกเกิดทั้งหมดหรือไม่ 

 - ขอทราบแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุไร้คนดูแล และเด็กที่คลอดบุตร
ในขณะอายุยังน้อย และบุคคลวิกลจริต คนที่ติดยาเสพติดท่ีมีจ านวนมากในสังคม 

 - กรณีปัญหาสังคมสูงวัย ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จ านวน ๑๒ ล้านคน หน่วยงานมีแนวทางใน
การดูแลผู้สูงอายุอย่างไร การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุด าเนินการอย่างไร มีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
งบประมาณส่วนดังกล่าวหรือไม่ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความหลากหลาย  
ที่ไม่ได้รับรับเบี้ยผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงอย่างไร 

 - หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการด าเนินการเพ่ือรองรับกับกองทุนบ านาญ
แห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ... 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP โดยใช้ข้อมูลมาดูแล

ครัวเรือนเปราะบางที่มีเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีข้อมูลที่น ามาพิจารณา จ านวน ๔.๑ ล้านครัวเรือนและ 
มีการลงส ารวจข้อมูลจริงว่ามีกลุ่มเปราะบางจ านวนดังกล่าวหรือไม่ และหากมีข้อมูลตกหล่นจะเข้าไปเพ่ิมใน 
TPMAP และมีสมุดพกครอบครัวเป็นกลไกเครื่องมือในการพิจารณาว่าสมาชิกในครัวเรือนมีใครบ้าง  และ 
ในข้อมูลดังกล่าวในการช่วยเหลือประชาชน โดยดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพและรายได้สามารถดูแลสมาชิก 
ในครอบครัวได้หรือไม่ การศึกษาของเด็กในครอบครัว การถึงสิทธิในการได้รับเบี้ยยังชีพและสิทธิอ่ืนที่ได้รับ
จากรัฐบาล และดูแลเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวและมีการวางแผนแก้ปัญหาให้กับครอบครัว ยกระดับ
ศูนย์พัฒนาชุมชน จ านวน ๗,๑๔๘ ศูนย์ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับต าบล หากเป็นปัญหาที่ซ้ าซ้อน 
จะเสนอมาที่กระทรวงเพ่ือให้แก้ไขปัญหากับประชาชน ดังนั้น ในตัวชี้วัดจึงไม่สามารถตอบได้ว่ามีจ านวน  
กี่ครัวเรือนที่เข้ารับบริการ และเงินอุดหนุนจะเข้าไปช่วยภารกิจในเบื้องต้น การท างานทั้งหมดจะรวมอยู่ใน
สมุดพกครอบครัวซึ่งเป็นสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อกับทุกหน่วยงาน 
  - กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยงบประมาณใช้ในการท างานของกระทรวง
บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยน าโครงการมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาโดยกองทุนจะช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนุษย์ เช่น ค่าเสียเวลาในการหารายได้และเงินรางวัลน าจับ 
หรือผู้ชี้เบาะแสในการจับกุมผู้กระท าความผิด และสนับสนุนโครงการภาคประชาสังคม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด 
  - กรณีการท าแพลตฟอร์มงบประมาณ ๑๑ ล้านบาท เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐาน 
TPMAP และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยใช้สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลรายละเอียดความ
ต้องการการช่วยเหลือของคนในครัวเรือน เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มกับ
ฐานข้อมูลเงินอุดหนุนท าให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงเป้าหมาย ลดระยะเวลาท างาน 
ของเจ้าหน้าที่และเป็นฐานข้อมูลเดียวกันที่ทุกกรมใช้ และในกรณีที่ไม่สามารถใช้งบประมาณในการสนับสนุน
การด าเนินการจึงจ าเป็นต้องมีการรับบริจาคและมีการยกระดับบริจาคเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้ประสบปัญหา 
และการจัดสรรของบริจาคต้องโปร่งใสตรวจสอบได ้

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ตัวชี้วัดที่ก าหนดจ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการและคุ้มครองทางสังคมอย่าง

ทั่วถึง เป็นเพียงการวัดแค่จ านวนประชากร โดยสิ่งที่สังคมคาดหวังคือความมั่นคงของมนุษย์และการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ดังนั้น ควรพิจารณาน าตัวชี้วัดที่วัดผลสัมฤทธิ์ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์ โดยน าตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนี/ตัวชี้วัดระดับสากลที่เก่ียวข้องมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญ 

 - หน่วยงานควรให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการหย่าร้าง ในการดูแลบุตรในครอบครัว  
ที่มีการหย่าร้าง และปัญหาอาชญากรรมในครอบครัวควรให้การดูแลบุตรที่ได้รับความกระทบกระเทือน  
ทางจิตใจอย่างรุนแรง อีกท้ังควรมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในครอบครัว 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ 
๑. พันธกิจในการพัฒนาสังคมที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายขอทราบว่ามีมุมมองอย่างไร ในการ

พัฒนาระบบสวัสดิการ เช่น โครงการช่วยเหลือสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยมีการวิเคราะห์การให้แบบถ้ วน
หน้ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร และขอทราบข้อสรุปการวิเคราะห์เชิงนโยบาย ระดับสวัสดิการที่ให้กับผู้สูงอายุ  
เด็ก และคนพิการสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันหรือไม่ และมีกลุ่มเปราะบางกลุ่มใดที่ยังไม่เข้าถึง
สวัสดิการ 

๒. ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.การด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. …. ซึ่งมี
การเสวนาภาควิชาการการลิดรอนสิทธิเสรีภาพภาคประชาสังคม และหลังจากมีการทักท้วงหน่วยงานมีแผน
พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ 

๓. ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนางานวิเคราะห์และออกแบบระบบการพิจารณาและ
จัดสวัสดิการแบบครบวงจร งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท โดยมีการวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานอย่างไร 

 - นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอทราบจ านวน 
ผู้เร่ร่อนมีเท่าใด และหลังจากสถานการณ์โควิดท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจมีจ านวนครอบครัวที่ยากจนและ  
มีการหย่าร้างเท่าใด 

 - นายสงวน  พงษ์มณี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสอง ขอทราบว่าการบริหาร
จัดการกองทุนเป็นองค์การมหาชนมีแนวทางอย่างไร และมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการกองทุนอย่างไร 
  - นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่แปด ขอทราบงบประมาณ
ในการจ่ายเงินช่วยค่าท าศพและมีจ านวนยอดค้างช าระในการจ่ายเงินช่วยค่าท าศพผู้สูงอายุเท่าใด 

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      ๙๓๕,๕๗๔,๕๐๐  บาท 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ส าหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ๗๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ส าหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตที่ ๑ ข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนางานด้านสังคม งบประมาณ จ านวน ๑๔๔ ล้านบาท มีความซ้ าซ้อนกับการตั้ง
โครงการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งบประมาณ จ านวน ๑๙๒ ล้านบาท 
มีความแตกต่างกันอย่างไรและมีเหตุผลใดในการตั้งโครงการแบบเดียวกัน 
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 - โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร 
เครือข่าย และภาคประชาสังคม จ านวน ๑๙๗ ล้านบาท เพราะเหตุใดจึงมีการลดเป้าหมายจากปี ๒๕๖๕ 
โครงการประสบกับปัญหาใดหรือไม่อย่างไร และขอทราบรายละเอียดในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินงานองค์การสวัสดิการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม 

 - ในนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โดยมี
การอพยพประชาชนมาสร้างนิคม ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิและการยกฐานะของวัดในพ้ืนที่
จ านวน ๑๖ วัด และขอให้เร่งรัดในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เขาในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวมทั้งขอให้
เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพ้ืนที่ทับซ้อนในเขตที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามในส่วนที่มีการ
เพิกถอนไม่ใช้และส่งมอบพื้นที่ จ านวน ๑,๕๐๐ ไร่ 

 - กรณีนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ขอให้หน่วยงานได้มีการทบทวน
กระบวนการตรวจสอบการน าเอกสารสิทธิไปใช้ประโยชน์ โดยให้มีการขยายกรอบการน าเอกสารสิทธิไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนในการให้น าไปใช้เป็นหลักประกันนอกเหนือจากการใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้เพ่ือท า
การเกษตร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.การด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. ….  

อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ประมวลผล และเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป 

 - นิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านมีการออกเอกสารสิทธิให้กับวัด จ านวน ๗ วัด ส่วนวัดที่เหลือ 
จะขอรับไปด าเนินการสร้างความเข้าใจให้กับวัดในพ้ืนที่  และในพ้ืนที่ทหารได้มีการหารือประชุมกับ
คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งจะเร่งรัดนิคมให้ด าเนินการ 

 - ในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
(อพม.) หน่วยงานได้รับงบประมาณค่าตอบแทนปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๘ ล้านบาท มีสัดส่วนอ าเภอละ ๓๕ คน 
และได้รับงบประมาณค่าตอบแทนปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒๗.๙ ล้านบาท โดยคิดอ าเภอละ ๕๐ คน 

 - กรณีกลไกการท างานในระดับพ้ืนที่เป็นการด าเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทุกจังหวัด 
 - โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร 

เครือข่าย และภาคประชาสังคม จ านวน ๑๙๗ ล้านบาท มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเนื่องจากการมีส่วนร่วม
จ าเป็นต้องท าให้เกิดการกระจายในสี่ภาค โดยที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมน้อยลง 

ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นรายคนรวมทั้งการดูแลสวัสดิการสังคมและ 
การพัฒนาสังคมในทุกภาคส่วน เพ่ือช่วยเหลือดูแลอาสาสมัครให้มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ า โดยมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  

๖ รายการ ขอทราบเกณฑ์ในการใช้ประเมินโครงการที่จะได้รับเงินอุดหนุน และจะมีการเพ่ิมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจรายการอ่ืนอีกหรือไม่ 
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๒. ขอข้อมูลจ านวนคนไร้บ้านในปัจจุบันที่มีอยู่ในประเทศไทยและเหตุใดในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ มีการช่วยเหลือคนไร้บ้านได้เพียงครึ่งหนึ่ง และขอทราบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนในอนาคต 

 
สถาบันพฒันาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน)  ๑,๒๕๘,๘๗๘,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบความคืบหน้ากรณีพิพาทชุมชนริมคลองเปรมประชากรที่จะมีการรื้อพ้ืนที่ชุมชน

เพ่ือสร้างบ้านท าให้เกิดปัญหากับกรมธนารักษ์ 
 - ขอทราบสถานะของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และจากปัญหาสถานการณ์  

โควิดได้มีรับผลกระทบอย่างไรและมีการช่วยเหลือดูแลกองทุนอย่างไร 
 - ขอทราบว่าในพัฒนาต าบล จะมีความร่วมมือระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และสภาองค์กรชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร และมีการท าแผนแม่บทชุมชนเชื่อมโยงกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- บ้านมั่นคงคลองเปรมมีเป้าหมาย จ านวน ๓๘ ชุมชนเป็นโครงการที่ท าร่วมกันหลาย

หน่วยงาน โดยหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลการสร้างบ้านให้กับประชาชน โดยมีผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
สร้างบ้าน จ านวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน กรณีมีผู้ร้องเรียนได้มีการสร้างความเข้าใจรวมถึงมีการสร้างพ้ืนที่ให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงและมีผู้ร่วมโครงการมากขึ้น 

 - โครงการบ้านพอเพียง จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท ใช้ในการสร้างความร่วมมือของท้องที่ท าให้
บ้านเกิดขึ้นหนึ่งหลัง ส่วนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในการน าเงินกองทุนมาใช้แก้ไขปัญหา
สถานการณ์โควิด ท าให้เห็นว่ามีการแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นเกิดการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกองทุนได้มีการปรับลดอัตราสมทบ และมีการสมทบที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยเป็นการสมทบด้วยแรงงาน  
การปลูกต้นไม้เข้าสมทบกองทุน และกองทุนที่มีความอ่อนแอได้มีกระบวนการฟ้ืนฟู 

 - สภาองค์กรชุมชนเป็นพ้ืนที่กลางที่เปิดโอกาสให้มีการท างานร่วมกัน และในหลายกองทุนมี
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นสมาชิก ท าให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานออกแบบพัฒนาความเป็นอยู่  
ของประชาชน และมีการท าแผนชุมชน จ านวน ๑,๘๑๖ ชุมชน โดยท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่มีการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการบ้านพอเพียงหลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ควรมีการติดตามการท างานของภาคประชาสังคม ให้มีความโปร่งใสเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

การเคหะแห่งชาติ      ๘๗๑,๗๒๘,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาการเคหะแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอให้มีการตรวจสอบเรื่องความสะอาดกรณีมีการจับหนูที่เป็นพาหะน าเชื้อโรคบริเวณ
แฟลตดินแดง และขอทราบความคืบหน้าโครงการบ้านเคหะผู้สูงอายุ 

 - ขอทราบข้อมูลกรณีสหกรณ์บริการส าหรับช่วยเหลือประชาชนกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชน 

 - ในพ้ืนที่ส่วนกลางที่ไม่ได้รับโอนของการเคหะแห่งชาติและได้ให้เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ
ได้เข้าไปดูแล กรณีตัวอย่างเคหะบ้านเอ้ืออาทร รามค าแหง ซึ่งเป็นพ้ืนที่เช่าของส านักพระพุทธศาสนา มีอายุ
สัญญาเช่า ๓๐ ปี และมีการบุกรุกพ้ืนที่ โดยไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนที่ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานจัด
งบประมาณในการดูแลพ้ืนที่ที่ให้มีการเช่าอยู่อาศัย และพ้ืนที่ที่เป็นเจ้าของโดยไม่มีการโอนอาคารชุดขอให้
หน่วยงานโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีมีการจับหนูที่เป็นพาหะน าเชื้อโรคบริเวณแฟลตดินแดง ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 

๔๐ ปี ท าให้มีการทรุดโทรมและมีปัญหาอุปสรรคในการก าจัดหนู โดยกรมควบคุมโรคและส านักอนามัยได้มี
การร่วมมือในการก าจัดหนูอย่างต่อเนื่อง 

 - ในเรื่องผู้สูงอายุเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในสังคมสูง
วัยอย่างเต็มรูปแบบ มีการเร่งด าเนินโครงการสุขเกษมโดยสร้างสถานที่ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าให้รู้สึกมีความ
ผูกพันกันมากขึ้นโดยด าเนินการร่วมกับโรงพยาบาล 

 - กรณีสหกรณ์บริการได้มีการใช้ช่วยเหลือประชาชนโดยจะมีการผลักดันสหกรณ์บริการกับ
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและได้มีการให้คนในชุมชนมีส่วนในการพัฒนาสหกรณ์บริการร่วมกัน ส่วนในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนเนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด และประสบปัญหาในการประสานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น 

 - กรณีโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของ  
การเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพ่ือยายตา) เป็นโครงการ CSR ของหน่วยงานและจะมีการขยายโครงการ 
โดยท าร่วมกับส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความล าบากทั่วประเทศ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการ

เคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพ่ือยายตา) มีผลการด าเนินการ จ านวน ๓๐ ครัวเรือนซึ่งเป็นจ านวนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกระตุ้นให้เกิดการด าเนินการตามโครงการ  
โดยการจัดหาพ้ืนที่ด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมจ านวนครัวเรือนให้มากข้ึนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท าให้มี
จ านวนเพียงพอกับผู้สูงอายุที่มีในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน      ๑๗,๒๒๔,๗๐๕,๖๐๐ บาท 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรับ
กองทุนคุ้มครองเด็กในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ 

เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดท าแผนงานให้สะท้อนถึงงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายใน

การด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่หรือไม่  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดให้กองทุนไม่รายได้เพ่ิมข้ึนหรือไม่  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงศึกษาอย่างไร 
- กรณีการก าหนด ตัวชี้วัด จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีทักษะและ

ความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแผนที่ก าหนด จ านวน ๑๖๕,๐๐๐ คน แต่ได้ผล จ านวน ๓,๒๐๔ คน และเชิง
ปริมาณ จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ตาม
แผนที่ก าหนด จ านวน ๔๙,๓๐๐ คน แต่ได้ผล จ านวน ๒,๒๘๖ คน ขอทราบเหตุใดตัวชี้วัดและเชิงปริมาณ 
ถึงไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- ขอทราบสาเหตุการปรับลดงบประมาณในส่วนของเบี้ยเด็กแรกเกิดในปี ๒๕๖๖ และเหตุถึง
คงเบี้ยเด็กแรกเกิด จ านวน ๖๐๐ บาท ทัง้ที่รัฐบาลมีแนวทางการปรับเบี้ยเด็กแรกเกิดในมีจ านวนสูงขึ้น  

- ขอทราบว่าปัจจุบันจ านวนเด็กแรกเกิดท่ีไม่ได้รับเบี้ยมีจ านวนเท่าไร 
- ขอทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนหรือไม่ 
- ขอทราบว่าเหตุใดชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความ

พร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะ
และความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ในปี ๒๕๖๖ ถึงมีจ านวนที่ลดลงจากปี ๒๕๖๕ 

- ขอทราบรายละเอียดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๒) พัฒนาฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ๑ ระบบ จ านวน ๗,๑๘๐,๐๐๐ บาท และขอทราบว่าเหตุใด
การอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การอุดหนุน
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีการอุดหนุนเด็กแรกเกิด หน่วยงานได้ขับเคลื่อนทิศทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุน

การเลี้ยงดูเด็กให้ถ้วนหน้า และมติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เห็นชอบการจัด
สวัสดิการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อเดือน โดยให้เริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๕  
แต่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ท าให้รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการแก้ไขและเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานจึงได้ทบทวนนโยบายและหาทางเลือกเพ่ือน าสวัสดิการ 
ไปเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างถ้วนหน้า เพ่ือปรับเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยให้สูงขึ้น 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนส าหรับเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่รายได้ไม่เกิน ๑ แสนบาท/ต่อคน/ต่อปี และ
การเพ่ิมฐานรายได้จาก ๑ แสนบาท เป็น ๒ แสนบาท ต้องใช้งบประมาณเท่าไร หรือทางเลือกนโยบายในการ



๑๘ 
 

คุ้มครองเด็กที่เกิดในปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
โดยเชื่อมโยงกับทะเบียนราษฎร กรมบัญชีกลาง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ  แม้ไม่มี
งบประมาณในการอุดหนุนอย่างถ้วนหน้า จากการคาดการณ์เด็กที่มีอายุ ๐ – ๖ ปี ในปี ๒๕๖๖ มี จ านวน 
๔.๑ ล้านคน และสามารถอุดหนุนได้ ร้อยละ ๕๖  

 - กรณีสถานรองรับเด็กและเยาวชนทั้งหมดมี จ านวน ๓๑ แห่ง ทั่วประเทศ มีเด็ก จ านวน 
๕,๐๐๐ คน บ้านพักเด็กและครอบครัวชั่วคราวและฉุกเฉิน จ านวน ๗๗ แห่ง ทั่วประเทศ และการรับแจ้งเหตุ 
๒๔ ชั่วโมง โทร ๑๓๐๐ ส่วนค่าใช้จ่ายต่อหัวแรกเกิด – ๒ ปี จ านวน ๒๖,๓๓๘ บาท/ต่อคน/ต่อปี อายุ ๓ – ๖ 
ปี จ านวน ๒๓,๐๔๘ บาท/ต่อคน/ต่อปี อายุ ๗ – ๑๘ ปี ที่อยู่ในสถานรองรับ จ านวน ๒๓,๖๐๘ บาท/ต่อคน/
ต่อปี อายุ ๗ – ๑๘ ปี ที่อยู่นอกสถานรองรับ จ านวน ๓๔,๐๙๔ บาท/ต่อคน/ต่อปี 

 - กรณีงบประมาณทั้งหมดที่ไม่รวมกองทุนคุ้มครองเด็ก ๑๗,๘๔๗ ล้านบาท และมีเงิน
อุดหนุน ๔ รายการ เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็ก เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์เอกชน เงินอุดหนุนสภาเด็ก
และเยาวชน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นงบอุดหนุนร้อยละ 
๙๓.๘ เงินบุคลากร เงินลงทุน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้ด าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน เพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กท่ีอยู่ในสถานรองรับให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  

 - หน่วยงานได้เริ่มด าเนินการสร้างอาสาสมัครคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งมีสภาเด็ก
และเยาวชน ชุมชนคุ้มครองเด็ก เพ่ือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงการ
ป้องกันการทุจริต  

 - กรณีการบูรณาการหน่วยงานได้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวง พบว่าเด็กแรกเกิด
มาจากแม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยว และหน่วยงานร่วมด าเนินการกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
และกรมกิจการผู้สูงอายุ 

 - กรณีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดท าให้หน่วยงานอยู่ในช่วงการปรับตัว ท าให้ 
การรวมตัวในการด าเนินงานไม่สามารถด าเนินการได้ หน่วยงานได้ปรับรูปแบบออนไลน์ ท าให้มีผลลับสูงขึ้น
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 - กรณีสาเหตุที่เป้าหมายมีจ านวนลดลง การส่งเสริมสถานพัฒนาปฐมวัยสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน ที่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน หน่วยงานสนับสนุนสื่อหรืออาหารเสริมส าหรับเด็กรายหัว 
๓๐๐ บาทต่อคน ในช่วงโควิด ๑๙ ได้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ท าให้การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้า  
เมื่องบประมาณท่ีได้รับลดน้อยลง ต้องปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 

 - กรณีการท าด าเนินการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานได้มีการแบ่งเด็กออกเป็น เด็ก
ในโรงเรียนและเด็กนอกโรงเรียน โดยประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือจัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และการเชื่อมโยงกับกรมสุขภาพจิต เพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การ
ดูแลคุณภาพชีวิต ให้ครบทุกมิติ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยด าเนินการ

จัดตั้งอาสาสมัครในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมทั้งด าเนินการจัดอบรมให้อาสาสมัครเกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นผู้เชื่อมต่อข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 

- หน่วยงานควรมีแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นทุน 
ใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัว
อุปถัมภ์ของเด็ก 



๑๙ 
 

- หน่วยงานควรเขียนแผนงานให้มีความชัดเจน โดยต้องสะท้อนให้เห็นถึงภาพค่าใช้จ่ายต่อ
หัวที่ได้รับนั้น สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น 

- หน่วยงานควรขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เข้าถึงประชาชน 
ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม  ขอรายละเอียด 

สถานที่ตั้งในการดูแลทั้งหมดมีจ านวนกี่แห่ง และแต่ละแห่งใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อคนจ านวนเท่าไร 
- นายต่อศักดิ์  อัศวเหม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานทั้งหมด 
 
กรมกิจการผู้สูงอายุ       ๔๗๑,๗๘๑,๒๐๐  บาท 
กรมกิจการผู้สูงอายุ ส าหรับกองทุนผู้สูงอายุ  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการผู้สูงอายุ ส าหรับกองทุนผู้สูงอายุใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ 

เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดท าแผนงานให้สะท้อนถึงงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายใน

การด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่หรือไม่  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดให้กองทุนไม่รายได้เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
- ปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่มีการตั้งงบประมาณ เรื่อง การรองรับสังคมสูงวัย ที่มาจาก

อัตราการเกิดของเด็กมีจ านวนลดลง ขอทราบว่าหน่วยงานในฐานะเป็นเจ้าภาพแผนบูรณาการและมีหน้าที่
ดูแลผู้สูงวัย ได้มีการประเมินและคาดการณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าคนวัยท างานจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือไม่ 

- ขอทราบว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการ
คลี่คลายลง หน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุอย่างไร 

- กรณีเบี้ยผู้สูงอายุที่มีการเพ่ิมจ านวนเงินให้ชั่วคราว ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเพิ่ม
เบี้ยผู้สูงอายุอย่างถาวรหรือไม่ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางหรือมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุหรือไม่ 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

อย่างไร 
- ขอทราบว่าภารกิจของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาชุมชน 

และภาคเอกชนหรือไม ่
- ขอทราบว่ากองทุนมีหลักเกณฑ์การประเมินการให้ทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดการอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมชมรม องค์กรผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย 
 
 
 



๒๐ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการด าเนินงานหน่วยงานมีการปรับภารกิจการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นเชิงนโยบาย  

มากขึ้น เนื่องจาก หน่วยงานเป็นเจ้าภาพแผนบูรณาการต้องด าเนินการขับเคลื่อนทั้งในแง่ของนโยบายและ
ในทางปฏิบัติ และยังมีกลุ่มเปราะบางที่หน่วยงานต้องดูแล โดยมีการประชุมหารือเพ่ือปรับร่างพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ และอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งมีคณะอนุกรรมการนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือหาแนวทางการก าหนดรูปแบบ 

 - หน่วยงานได้ด าเนินงานร่วมกับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครือข่ายและก าลังส าคัญ 
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานมีการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  

 - กรณีเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบากเป็นการดูแลผู้สูงอายุทุกจังหวัด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยด าเนินการ

จัดตั้งอาสาสมัครในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมทั้งด าเนินการจัดอบรมให้อาสาสมัครเกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นผู้เชื่อมต่อข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 

- หน่วยงานควรมีแนวทางการบริหารจัดการกองทุนให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก กองทุน
เป็นกลไกหนึ่งที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งข้ึน 

- หน่วยงานควรเขียนแผนงานให้มีความชัดเจน โดยต้องสะท้อนให้เห็นถึงภาพค่าใช้จ่ายต่อ
หัวที่ได้รับนั้น สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น 

- หน่วยงานควรขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เข้าถึงประชาชน 
ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  

- หน่วยงานควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาสนับสนุน ส่งเสริม 
ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดคนรุ่นใหม่ต่อไป  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอรายละเอียด 

สถานที่ตั้งในการดูแลทั้งหมดมีจ านวนกี่แห่ง และแต่ละแห่งใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อคนจ านวนเท่าไร 
- นายต่อศักดิ์  อัศวเหม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานทั้งหมด 
- ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการท างานและการเป็น

ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) จ านวน ๑๒,๔๑๖,๗๐๐ บาท 
๒. ขอรายละเอียดเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สู งอายุในภาวะยากล าบาก จ านวน 

๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    ๓๒๔,๓๒๑,๕๐๐  บาท 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     
ส าหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ส าหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ 

เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดท าแผนงานให้สะท้อนถึงงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายใน

การด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่หรือไม่  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดให้กองทุนไม่รายได้เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
- กรณีที่หน่วยงานท าการส ารวจจ านวนของแม่เลี้ยงเดี่ยว หน่วยงานได้มีการบูรณาการเชื่อม

กับหน่วยงานอื่นหรือไม่  
 - เมื่อพิจารณาการตั้งชื่อของหน่วยงานอาจท าให้เกิดความเข้าใจว่า หน้าที่ของสตรีต้องผูกมัด

กับครอบครัว แต่หน้าที่ของสุภาพบุรุษต้องผูกมัดกับหน้าที่การงาน จึงเป็นการสวนทางกับภารกิจ 
ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมองในเรื่องความเสมอภาคทางเพศเป็นส าคัญ หรือเปลี่ยนชื่อเป็น  
“กรมส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ” 

 - กรณีการก าหนดตัวชี้วัด ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ ๗๕ ในปี ๒๕๖๕ และร้อยละ ๘๐ 
ในปี ๒๕๖๖ หน่วยงานควรก าหนดตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและเป็นสากล 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างไร เกี่ยวกับปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศ 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดสวัสดิการการจัดผ้าอนามัยให้กับสตรีหรือไม่ 
 - ขอทราบความคืบหน้าการจัดท าร่างคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณางบประมาณที่ต้อง

ค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ 
- ขอทราบว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 

และถ้าไม่อยู่ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน กลุ่มคนเหล่านี้ต้องอยูภายใต้หน่วยงานอะไร 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวสู่ความยั่งยืน

ของสตรีอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีการล่วงละเมิดทางเพศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชองให้ด าเนินการ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท างานมี จ านวน ๑๒ มาตรการ โดยหน่วยงานได้ท า 
MOU พร้อมประกาศเจตนารมณ์ จ านวน ๑,๕๐๐ แห่ง ส่วนจ านวนสถิติในปีที่ผ่านมามี จ านวน ๑๓ ราย ที่ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอยู่ในระหว่างการเสนอ เพ่ือป้องกันปัญหาการข่มขืน
กระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศเป็นวาระแห่งชาติ 

 - กรณีข้อเสนอแนะให้มีสวัสดิการผ้าอนามัย หน่วยงานจะน าเรื่องไปเสนอต่อคณะกรรมการ
ต่อไป เบื้องต้นหน่วยงานได้มีการน าร่องในเขตดุสิต  



๒๒ 
 

 - กรณีการจัดท างบประมาณโดยค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้จัดท าคู่มือ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดท างบประมาณในค านึงถึงมิติดังกล่าวตั้งแต่วันที่  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  

 - ปัจจุบันหน่วยงานให้ความส าคัญกับความเสมอภาคทางเพศ โดยมีพระราชบัญญัติความเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมแห่งเพศ และในปี 
๒๕๖๕ หน่วยงานได้ด าเนินการร่างการรับรองเพศสภาพ เพ่ือสร้างความเท่าเทียมของสังคม 

 - กรณีการฝึกอาชีพเป็นการดูกลุ่มเป้าหมายในชุมชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ขาดโอกาส โดยฝึกใน
ศูนย์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฝึกในชุมชน ฝึกออนไลน์  

 - กรณีศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนหน่วยงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนา จ านวน ๗,๑๔๙ แห่ง เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับให้เป็น
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และการให้องค์ความรู้ที่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในเรื่องการอบรมเลี้ยง
ดูเด็ก การอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยด าเนินการ

จัดตั้งอาสาสมัครในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมทั้งด าเนินการจัดอบรมให้อาสาสมัครเกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นผู้เชื่อมต่อข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 

- หน่วยงานควรมีแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน า
งบประมาณมาใช้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การช่วยเหลือ การชดเชยและเยียวยา หรือการบรรเทาทุกข์  

- หน่วยงานควรเขียนแผนงานให้มีความชัดเจน โดยต้องสะท้อนให้เห็นถึงภาพค่าใช้จ่ายต่อ
หัวที่ได้รับนั้น สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น 

- หน่วยงานควรขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เข้าถึงประชาชน 
ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอรายละเอียด 

สถานที่ตั้งในการดูแลทั้งหมดมีจ านวนกี่แห่ง และแต่ละแห่งใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อคนจ านวนเท่าไร 
- นายต่อศักดิ์  อัศวเหม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานทั้งหมด 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายงานสถิติการล่วงละเมิดทางเพศมีทั้งหมด

กี่เหตุการณ ์
- ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบ  ขอรายละเอียด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ แผน ๑๒,๐๐๐ คน ผล ๒,๙๘๕ คน 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   ๕๕๐,๗๐๔,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดท าแผนงานให้สะท้อนถึงงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายใน
การด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่หรือไม่  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
ให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พิการแต่ใจไม่พิการอย่างไร 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานของกลุ่มคนพิการ

อย่างไร 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคาร การขนส่ง 

สาธารณะ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการหาอาสาสมัครช่วยงานหน่วยงานได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครให้มีความเชี่ยวชาญ

ด้านคนพิการและกระจายทั่วประเทศ จ านวน ๕๔,๔๑๗ คน และในปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมในการ
จัดอบรม จ านวน ๓,๘๕๐ คน เพื่อชี้เป้าเฝ้าระวังให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 

 - กรณีสถานคุ้มครองคนพิการมี จ านวน ๑๑ แห่ง มีผู้รับการสงเคราะห์ จ านวน ๔,๙๔๖ ราย 
ใช้งบประมาณ จ านวน ๓๔ ล้านบาทต่อเดือน เฉลี่ยประมาณ ๗,๐๐๐ บาท/ต่อคน/ต่อเดือน และรอรับการ
สงเคราะห์อีกประมาณ ๙๐๐ คน หน่วยงานได้ทดลองจัดท าโครงการครอบครัวอุปการะ เพื่อให้ครอบครัวและ
ญาติพ่ีน้องสามารถดูแลได้ โดยให้เงินอุดหนุนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  

 - กรณีการจ้างงานในสถานประกอบการ การจ้างงานมี ๓ วิธี สามารถเลือกวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งหรือหลายวิธีได้ และมีสถานประกอบการที่มีคนท างานมากกว่า ๑๐๐ คน ต้องมีการจ้างงานคนพิการหรือ
วิธีอ่ืน จ านวน ๑ คน ซึ่งมาตรา ๓๓ เป็นการจ้างงานคนพิการสถานประกอบหรือหน่วยงานของรัฐต้องรับคน
พิการที่สามารถท างานได้ มาตรา ๓๔ เป็นการส่งเงินเข้ากองทุนนายจ้างที่ไม่ได้จ้างงานคนพิการต้องส่งเงินเข้า
กองทุน อัตราขั้นต่ าคูณ ๓๖๕ วัน และจ านวนคนพิการที่ต้องจ้าง และการเสริมอาชีพให้กับคนพิการนายจ้าง
หรือสถานประกอบการใดสามารถให้สัมปทานตามมาตรา ๓๕ สามารถยื่นขอใช้สิทธิต่อกรมการจัดหางาน
จังหวัด  

 - กรณีการอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
ให้หน่วยงานส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกกับคนพิการเข้าถึงได้ ๕ ประเภท ทางลาด ที่จอดรถ 
ห้องน้ า ป้ายสัญลักษณ์ การบริการข้อมูล 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยด าเนินการ

จัดตั้งอาสาสมัครในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมทั้งด าเนินการจัดอบรมให้อาสาสมัครเกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นผู้เชื่อมต่อข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 



๒๔ 
 

- หน่วยงานควรเขียนแผนงานให้มีความชัดเจน โดยต้องสะท้อนให้เห็นถึงภาพค่าใช้จ่ายต่อ
หัวที่ได้รับนั้น สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น 

- หน่วยงานควรขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เข้าถึงประชาชน 
ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  

 - หน่วยงานควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้หน่วยงานราชการมีการจ้างงานกลุ่มคนพิการที่มี
ความรู้ความสามารถเข้าไปอยู่ในองค์กร และขอทราบ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม  ขอรายละเอียด 

สถานที่ตั้งในการดูแลทั้งหมดมีจ านวนกี่แห่ง และแต่ละแห่งใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อคนจ านวนเท่าไร 
- นายต่อศักดิ์  อัศวเหม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานทั้งหมด 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดสัดส่วนสถิติการจ้างงานคนพิการตามเกณฑ์ขั้นต่ า และสัดส่วนการจ่าย

ค่าปรับเนื่องจากยกเลิกการจ้างงาน 
๒. ขอรายละเอียดสัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้พิการทั้งหมด 
๓. ขอรายละเอียดจ านวนสถิติการก่อสร้างอาคารของรัฐและการขนส่งสาธารณะทั้งหมด  

ที่รับรองผู้พิการ 
๔. ขอรายละเอียดสถิติการจ้างงานผู้พิการของภาครัฐ 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๒.๒๐ นาฬิกา 
 

นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ 
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

นายไพบูลย์  กระจ่างวุฒิชัย นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
นายมงคล  นิ่มประเสริฐ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  

 

ผู้จดสรุปผลการประชุม 


